

Số:01 /TKG-UBND

Đắk Plao, ngày 25 tháng 02 năm 2025

THƯ KÊU GỌI
Quyên góp, ủng hộ phong trào “xóa nhà tạm nhà dột nát”
trên địa bàn xã Đắk Plao năm 2025

Kính gửi:

- Quý cơ quan, đơn vị, Trường học, các tổ chức Chính trị -Xã hội, quý Công ty, Doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã;
- Cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã;
- Các thôn, bon và nhân dân trên địa bàn xã Đắk Plao.

Phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “trương thân, tương ái” quý báu của dân tộc; trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tầng lớp Nhân dân cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ nguồn lực to lớn về vật chất và tinh thần để cùng chung tay trợ giúp gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để cải thiện nhà ở.

Thời gian vừa qua, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, UBND xã Đắk Plao đã và đang thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở và triển khai công tác nhà tạm, nhà dột nát thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm ổn định đời sống, phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 18/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, qua rà soát nhu cầu xây dựng nhà ở, xã Đắk Plao có 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát đủ điều kiện làm nhà ở và đang rất cần được hỗ trợ để bà con có nơi an cư, lạc nghiệp, trong đó có 20 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Phần đầu từ nay tới cuối năm 2025 không còn hộ nào sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị-Xã hội, nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên nguồn lực nhà nước và của địa phương còn rất hạn hẹp.

Thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đắk Plao tôi kêu gọi Quý cơ quan, đơn vị, Trường học, các tổ chức Chính trị - Xã hội, quý Công ty, Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài xã; Cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã; Các thôn, bon và nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ về tinh thần và vật chất để cùng chung tay với xã nhà thực hiện chương

trình hành động có ý nghĩa cao cả này. UBND xã cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai minh bạch mọi nguồn lực ủng hộ và phân bổ trực tiếp đến từng hộ được thụ hưởng chương trình; để người dân sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở; cùng được chia sẻ và thụ hưởng thành quả phát triển chung của xã hội để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Mọi sự đóng góp của quý cơ quan đơn vị mạnh thường quân và nhân dân xin gửi về UBND qua **số tài khoản UBND xã 5306201001120**, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, chi nhánh huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Plao xin trân trọng tri ân mọi sự đóng góp, ủng hộ của quý cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Hào